



ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
เรื่อง การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

มติที่ประชุมเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี โดยอาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๑๔๑๐/๒๕๖๐ เรื่อง มอบอำนาจให้ศึกษาธิการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน ข้อ ๔ การอนุมัติแผนงานโครงการและแผนปฏิบัติราชการ รวมถึงการอนุมัติโครงการ เพื่อการตรวจสอบการบริหารงบประมาณของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณของตน โดยจัดเตรียมงานตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างให้สามารถดำเนินการได้โดยเร็วที่สุด และกระจายงานออกระหว่างปี เพื่อป้องกันปริมาณงานตอนใกล้สิ้นปีงบประมาณ การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนในแนวทางเดียวกัน นั้น

ในการนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ได้ดำเนินการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖

(นางสายไหม นันทศรี)
ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี





แผนการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

หน่วยงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

จัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ลำดับ	ชื่อโครงการ	รายการที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน (หน่วยนับ)	วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณ	วิธีการจัดหา	ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง																
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
	กิจกรรมที่ 3 การกำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและยุทธศาสตร์ชาติ																					
	(2) การนิเทศติดตามหน่วยงานและสถานศึกษา	ค่าเช่าเล่ม	รายการ	1,070.00	เฉพาะเจาะจง																	
	ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด																					
	ไม่ใช้งบไปตมนโยบายของกระทรวง																					
	ศึกษาธิการและยุทธศาสตร์																					
	กิจกรรมที่ 4 สรุปผลการดำเนินงานโครงการ	ค่าวัสดุในการจัดทำรายงาน	รายการ	6,370.00	เฉพาะเจาะจง																	
	(5) จัดทำสรุปรายงานโครงการ	ค่าเช่าเล่มรายงาน	รายการ	1,000.00	เฉพาะเจาะจง																	
8	โครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา และส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาจังหวัดโดยผ่านกลไกของ กศจ. (วงเงินจัดสรร 90,900.-บาท)																					
	งบเงินอุดหนุน																					
1	โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวภาคในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (วงเงินจัดสรร 10,000.-บาท)																					
	ดำเนินการนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานการจัดกิจกรรมยุวภาค ในสถานศึกษา ประจำปี 2566		รายการ	950.00	เฉพาะเจาะจง																	
2	โครงการเปิดโลกทัศน์ทัศน์ร่วมส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะยุวภาคดีเด่นได้พระราชทานฯ ประจำปี 2566 (วงเงินจัดสรร 4,000.-บาท)																					
	1-ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาคัดเลือกผลงานฯ		รายการ	1,100.00	เฉพาะเจาะจง																	
3	โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือ (วงเงินจัดสรร 10,000.-บาท)																					
	กิจกรรมที่ 2 ดำเนินการนิเทศตามกำหนดการปฏิบัติที่กำหนด		เดือน	2,160.00	เฉพาะเจาะจง																	
4	โครงการยกย่องผู้เฝ้าแลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ (วงเงินจัดสรร 6,300.-บาท)																					
	จัดประชุมเพื่อคัดเลือกผู้เฝ้าแลงานดีเด่นฯ ระดับจังหวัด		รายการ	642.00	เฉพาะเจาะจง																	

ไม่มีรายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการ

